

Kiến Xương

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Với quyết tâm phát triển nhanh, bền vững trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, ngay sau Đại hội, Huyện ủy Kiến Xương đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Lộc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Huyện ủy đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo quyết tâm hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Kiến Xương triển khai thực hiện Nghị quyết với nhiều hình thức và phù hợp với tình hình thực tiễn

ở mỗi cơ quan, ban, ngành, địa phương. MTTQ và các tổ chức đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tạo sự chuyển động và giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới. Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,02%/năm trở lên, Kiến Xương đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực để dồn sức thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Trong sản xuất nông nghiệp, Kiến Xương tập trung phát triển toàn diện cả về trồng trọt,

chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Xây dựng cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp như cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, cơ chế thu hút đầu tư. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo định hướng thị trường, ưu tiên chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi. Thực hiện kế hoạch mỗi xã một sản phẩm chủ lực (OCOP) nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển theo hướng đa dạng hóa về

quy mô, loại hình và thành phần kinh tế, tích cực thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. Đặc biệt, xác định kết cấu hạ tầng giao thông là đòn bẩy để thu hút đầu tư, tạo đà cho công nghiệp cất cánh, Kiến Xương sẽ tập trung mạnh việc xây dựng, hoàn thành nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, nhất là các tuyến giao thông liên xã và các tuyến giao thông thuộc huyện quản lý gắn với hạ tầng giao thông của tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, để phấn đấu 25% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu



Kiến Xương đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

mẫu, Kiến Xương chỉ đạo các xã nghiên cứu kỹ các tiêu chí, trên cơ sở dự án dự kiến thực hiện cụ thể; từ đó phát huy tiềm năng thế mạnh, nguồn lực của địa phương, nhất là

việc khai thác có hiệu quả quỹ đất, các vị trí đất xen kẽ trong các khu dân cư tạo nguồn lực để đầu tư duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, thanh quyết toán các công trình xây

dựng cơ bản và xây dựng các công trình cấp thiết ở địa phương. Bên cạnh đó, Kiến Xương đã tập trung kiện cấu hạ tầng, thanh quyết toán các công trình xây

định và bảo đảm hoạt động hiệu quả. Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phù hợp với yêu cầu và bám sát tình hình thực tiễn của huyện trong điều kiện mới. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ, nhằm kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Với sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới đã tạo khí thế thi đua phấn khởi trong Đảng bộ và nhân dân trong huyện, chắc chắn Kiến Xương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

THU THUY

TRƯỜNG THCS LÊ DANH PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng dạy và học

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lâu nay đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Danh Phương (Hưng Hà), qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong thời gian qua.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Tân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Danh Phương: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kết hợp việc học tập và làm theo lời Bác với các phong trào như "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"... Nhà trường còn tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Em



Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Lê Danh Phương.

Nguyễn Việt Mai Linh, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Lê Danh Phương chia sẻ: Được các thầy cô giáo thường xuyên nhắc nhở, dạy bảo, tuyên truyền việc học theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu, chúng em ý thức mình là người học sinh cần phải nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Để đạt được kết quả cao trong học tập, em và các bạn luôn chú ý nghe giảng trên lớp, về nhà chủ động ôn tập lại bài, làm bài tập và chuẩn bị kỹ cho bài học ngày hôm sau. Việc học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp chúng em có ý thức rèn luyện mình phát triển toàn diện hơn. Ở Trường THCS Lê Danh Phương, cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn xác định rõ, việc học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục. Do đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã thực hiện việc học tập và làm theo Bác từ những điều giản dị nhất như các cuộc họp tổ chuyên

môn hay họp hội đồng đều được tổ chức ngắn gọn, hiệu quả; thầy cô luôn có ý thức tự rèn luyện, có trách nhiệm và tận tụy với học sinh; học sinh nâng cao tinh thần tự giác học tập, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ... Cô giáo Nguyễn Thị Tân, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Trong năm học, việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể các em học sinh của nhà trường được giáo viên linh hoạt tích hợp lồng ghép trong các môn học,

bài học phù hợp, nhất là ở các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt đội, hoạt động ngoại khóa... Nhà trường đã có đề tài "Nâng cao chất lượng dạy học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường" đạt giải ba cấp quốc gia và được ứng dụng vào thực tiễn dạy và học của nhà trường. Ngoài công tác giảng dạy thường xuyên, nhà trường còn làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Do đó, ngay từ đầu năm Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi theo từng giai đoạn. Trường chủ động chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên cho các phòng học dạy đội tuyển như máy chiếu, tài liệu phục vụ dạy học... Đồng thời, bố trí lịch dạy cụ thể cho giáo viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng để thầy cô giáo chủ động, nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Với mỗi giáo viên, ngay từ đầu năm đã tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, các giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Với những hoạt động thiết thực, phù hợp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm học 2019 - 2020, nhà trường có 99,08% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt; 58,76% học sinh đạt học lực giỏi; 34,83% học sinh đạt học lực khá. Có 46 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 400 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Tỷ

lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt 92%, trong đó có 12 học sinh đỗ các trường chuyên trong toàn quốc. Thấy giáo Lê Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Danh Phương cho biết: Năm học 2020 - 2021, toàn trường có trên 1.000 học sinh với 28 lớp. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển giáo dục. Tập trung rà soát, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của chức danh nghề nghiệp. Chủ động tăng cường cơ sở vật chất trường học. Tiếp tục đổi mới, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Duy trì kỷ cương, nề nếp, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Trường cũng đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục địa phương.

MAI THƯ

Hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh
Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020 được phát động từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020. Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm và nhân dân tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Tính đến hết ngày 18/11/2020, toàn tỉnh có 91 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh với số tiền hơn 1,2 đồng.

Toàn bộ số tiền này được Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả để giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN DAT

THÁI THUY
Tiêu hủy 12 xe ba bánh tự chế
Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện UBND huyện Thái Thụy vừa tổ chức tiêu hủy 12 xe ba bánh tự chế. Đây là những xe ba bánh tự chế chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng do người dân tự lắp ráp, không có giấy tờ kiểm định, chứng nhận chất lượng và giấy phép lưu hành. Mặc dù trước đó trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện lập biên bản xử lý vi phạm hành chính nhưng các chủ phương tiện vẫn cố tình lưu thông, bỏ qua chức năng phải tiến hành thủ tục giữ và tổ chức tiêu hủy. Toàn bộ phương tiện được Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện UBND huyện tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện tự chế theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
Tổ chức phát quang hành lang lưới điện
Nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện thực hiện cấp điện ổn định phục vụ những ngày lễ lớn, tết dương lịch, tết Nguyên đán sắp tới, Điện lực thành phố Thái Bình đã tổ chức ra quân phát quang hành lang các tuyến đường dây điện trên địa bàn đơn vị quản lý.



Theo đó, tất cả các đội quản lý đường dây trung thế đã tập trung nhân lực, phương tiện để thực hiện phát quang hành lang lưới điện, chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn lưới điện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tập trung xử lý các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhằm không để sự cố mất điện. Những ngày đầu ra quân, Điện lực thành phố đã hoàn thành phát quang được 4 tuyến đường dây 22kV và 35kV trên khu vực thành phố và huyện Vũ Thư.

MẠNH THẮNG

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đảm nhiệm khám chữa bệnh cho 22/37 xã, thị trấn trong huyện với 14 vạn dân. Để tạo niềm tin của người dân trong khám chữa bệnh, Bệnh viện không chỉ chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nâng cao chất lượng điều trị mà còn đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng cảnh quan môi trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá...

đến cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là việc làm thường xuyên. Từ đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng. Bệnh viện đã thực hiện quyết liệt các biện pháp xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá như: nghiêm cấm hút thuốc lá tại tất cả các khoa, phòng, nơi hội họp; hướng dẫn người quan môi trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá...

Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ chia sẻ: Để tạo môi trường lành mạnh, Bệnh viện rất chú trọng xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá. Hàng ngày, Bệnh viện thu hút đông lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, vì vậy việc tuyên truyền không hút thuốc lá



Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

ở mỗi cơ quan, ban, ngành, địa phương. MTTQ và các tổ chức đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tạo sự chuyển động và giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới. Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,02%/năm trở lên, Kiến Xương đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực để dồn sức thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Trong sản xuất nông nghiệp, Kiến Xương tập trung phát triển toàn diện cả về trồng trọt,

chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Xây dựng cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp như cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, cơ chế thu hút đầu tư. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo định hướng thị trường, ưu tiên chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi. Thực hiện kế hoạch mỗi xã một sản phẩm chủ lực (OCOP) nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển theo hướng đa dạng hóa về

quy mô, loại hình và thành phần kinh tế, tích cực thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp. Đặc biệt, xác định kết cấu hạ tầng giao thông là đòn bẩy để thu hút đầu tư, tạo đà cho công nghiệp cất cánh, Kiến Xương sẽ tập trung mạnh việc xây dựng, hoàn thành nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, nhất là các tuyến giao thông liên xã và các tuyến giao thông thuộc huyện quản lý gắn với hạ tầng giao thông của tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, để phấn đấu 25% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu

năm hút thuốc lá, thuốc láo. Khi điều trị, được bác sĩ khuyên bỏ thuốc lá nên ông T quyết tâm bỏ thuốc. Từ khi bỏ thuốc lá, thuốc láo, ông thấy sức khỏe tốt hơn và số lần đến bệnh viện cũng ít hơn nhiều.

Xây dựng bệnh viện hoàn toàn không khói thuốc lá có thể rất khó nhưng việc giảm dần số lượng hút thuốc lá và những nguy cơ gây hại tại Bệnh viện thì hoàn toàn có thể thực hiện. Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, giám sát thường xuyên, liên tục để nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh hiểu rõ được việc nghiêm cấm sử dụng thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện. Cán bộ, nhân viên y tế cam kết nói không với thuốc lá, luôn làm gương trong việc chấp hành quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ luôn được người bệnh và người nhà bệnh nhân đánh giá có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn, hiệu quả. 4 năm liền, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ là đơn vị dẫn đầu trong khối các bệnh viện tuyến huyện, thành phố của tỉnh.

TRỊNH CƯỜNG